

## ศธ.ส่งหนังสือชักชวนหน้าทีกศจ. ย้ำโยกย้ายยึดผลพิจารณาเดิม

นำเสนอเมื่อ : 13 เม.ย. 2559

### ศธ.ส่งหนังสือชักชวนการทำงานของกศจ. ย้ำเริ่มประชุมทันทีที่ทำได้ โดยเฉพาะการบรรจุแต่งตั้งยึดแนวทางเดิมที่ผ่านกลั่นกรองแล้ว

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (คปภ.) ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อชักชวนความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ของกศจ. ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ไทกศจ. แต่ละจังหวัดจัดประชุมโดยทันทีที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเร่งพิจารณางานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะงานที่มีกรอบระยะเวลาจำกัด อาทิ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานของกศจ.แต่ละแห่งนั้น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดให้เป็นอำนาจของคปภ. ในการแต่งตั้งตามขอเสนอของ กศจ. เพราะฉะนั้นในระยะแรกจึงให้ กศจ. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) จังหวัดละไม่เกิน 3 คณะ ได้แก่ อกศจ.ที่รับผิดชอบงานด้านวินัย อกศจ.ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และอกศจ. ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย ซึ่งในการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. นั้นขอให้ กศจ. ระบุอำนาจหน้าที่ของอกศจ.ให้ชัดเจนด้วย โดย กศจ.จะต้องเสนอรายชื่อ อกศจ.แต่ละคณะมาให้พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคปภ. พิจารณาลงนามแต่งตั้งภายในสัปดาห์หน้า

“แต่เดิมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวินัย อกศจ.เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน และอกศจ.เกี่ยวกับการขอมือหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แต่เมื่อเวลานี้มี คปภ.เกิดขึ้นก็ถือเป็นอำนาจของ คปภ. ในการแต่งตั้ง อกศจ.เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความซ้ำซ้อน แต่สุดท้ายการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ก็ต้องเสนอให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย”รศ.นพ.กำจร กล่าว

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 เมษายน 2559](#)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

[ชักชวนความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.](#)